



มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมอินทพาลัม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติ ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณา (ร่าง) คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เสนอคำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเสนออธิการบดีลงนาม ต่อไป

๒. พิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๕ จาก อาจารย์ ดร.วุฑฒินันท์ รัตนภรณ์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์ปวีตรา โคปบำรุง เนื่องจาก อาจารย์ ดร.วุฑฒินันท์ รัตนภรณ์ เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ต่อไป

๓. พิจารณา รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อกลั่นกรองการอนุมัติการให้ปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อกลั่นกรองการอนุมัติการให้ปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จำนวน ๙๕ ราย โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง และนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อไป

๔. พิจารณา การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ สภาวิชาการ